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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะอาดสมบูรณ์ 
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 
ณ หอประชุมธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนต าบลสะอาดสมบูรณ์ 

 
ผู้มาประชุม 

 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายประยุทธ  เกษี ประธานสภาฯ ประยุทธ  เกษี  
2 นายอ่างทอง สมเพชร รองประธานสภาฯ อ่างทอง สมเพชร  
3 นางเอมอร  บุญศักดิ์รักษา เลขานุการสภาฯ เอมอร  บุญศักดิ์รักษา  
4 นายทองมา  ธุระกิจ ส.อบต. หมู่ที่ 1 ทองมา  ธุระกิจ  
5 นายภาษิต  ธุระกิจ ส.อบต. หมู่ที่ 2 ภาษิต  ธุระกิจ  
6 นายสมัย  บัวระบัน ส.อบต. หมู่ที่ 3 สมัย  บัวระบัน  
7 นายอ านาจ  จอมค าสิงห์ ส.อบต. หมู่ที่ 4 อ านาจ  จอมค าสิงห์  
8 นายทรงฤทธิ์  แสงค าไพ ส.อบต. หมู่ที่ 5 ทรงฤทธิ์  แสงค าไพ  
9 นายบุญเกง  ทรงสิทธิ์ ส.อบต. หมู่ที่ 6 บุญเกง  ทรงสิทธิ์ ลา 
10 นายมงคล  แสงสิงห์ ส.อบต. หมู่ที่ 7 มงคล  แสงสิงห์ ลา 
11 นางสาวศรัญญา  สิทธิภักดิ์ ส.อบต. หมู่ที่ 9 ศรัญญา  สิทธิภักดิ์  
12 นายวิรัญ  ภูเนตร ส.อบต. หมู่ที่ 11 วิรัญ  ภูเนตร  
13 นายรังสรรค์  อุ่นเจริญ ส.อบต. หมู่ที่ 12 รังสรรค์  อุ่นเจริญ  
14 นายทองสุข  วรนาม ส.อบต. หมู่ที่ 13 ทองสุข  วรนาม  
15 นายประทวน  ใหญ่แก่นทราย ส.อบต. หมู่ที่ 14 ประทวน  ใหญ่แก่นทราย  
16 นายหวัน  สารมูล ส.อบต. หมู่ที่ 16 หวัน  สารมูล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



2 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับ ชื่อ- สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
หมาย
เหตุ 

1 นายสหาย  สังฆะมะณี นายก อบต. เข็มชาติ  โภคาเทพ  
2 นายค าพันธ์  มาตย์วิเศษ รองนายก อบต. สหาย  สังฆะมะณี  
3 นายทองอินทร์  กันลา รองนายก อบต. ค าพันธ์  มาตย์วิเศษ  
4 ร้อยตรีโยธิน  อุปรา เลขานุการนายก อบต. โยธิน  อุปรา  
5 นายสมบูรณ์  แข้ค า ปลัด อบต. สมบูรณ์  แข้ค า  
6 นางกอบกุล  เฟ่ืองฟู รองปลัด อบต. กอบกุล  เฟ่ืองฟู  
7 นางสาวกฤตาภรณ์  ทะราษี หัวหน้าส านักปลัด กฤตาภรณ์  ทะราษี  
8 นางส าเนียง  ปัญญา ผอ.กองคลัง ส าเนียง  ปัญญา  
9 นางนาตยา  มันตาพันธ์ ผอ.กองการเกษตร นาตยา  มันตาพันธ์  
10 นางปราณีธรณ์  ไตรยะสุทธิ์ ผอ.กองการศึกษา ปราณีธรณ์  ไตรยะสุทธิ์  
11 นางอัญรัตน์ ธรรมสาร ผอ.กองสวัสดิการสังคม อัญรัตน์ ธรรมสาร  
12 นางบูรณ์ศิริ  ภาวะลี หน.ฝ่ายนโยบายและแผน บูรณ์ศิริ  ภาวะลี  
13 นายเชิดชาย  รักไท้ ผอ.กองช่าง เชิดชาย  รักไท้  
14 นายจิระเดช  ชุมสิงห์ จพง.ธุรการ จิระเดช  ชุมสิงห์  
15 นายสัญญา  ยิ่งก าแหง หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง สัญญา  ยิ่งก าแหง  
16 นางณิชาภา  อุประจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ณิชาภา  อุประจันทร์  
17 นางอรทัย  แสงสุระ ผช.จนง.ธุรการ อรทัย  แสงสุระ  
18 นางสาวปนัดดา ขาวศรี ผ.ช.เจ้าพนักงานธุรการ ปนัดดา ขาวศรี  
19 นางวาณี    จรรยา ผช.จนง.ประชาสัมพันธ์ วาณี    จรรยา  
20 นางสาวศิรินทิพย์ ศรีตะวัน ผช.จนง.สาธารณสุข ศิรินทิพย์ ศรีตะวัน  
21 นางสาวพัชราภรณ์  ละมุล ผ.ช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พัชราภรณ์  ละมุล  
22 นายอนุชา  แซ่ลิ้ม ผ.ช.นายช่างไฟฟ้า อนุชา  แซ่ลิ้ม  
23 นางสาวกันยกร  โสภา คนงานทั่วไป กันยกร  โสภา  
 
 
 
 
 
 
ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม 

1 นายประพิช  เขตเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 ประพิช  เขตเจริญ  
2 นายนรินทร์  เฉลยพจน์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 นรินทร์  เฉลยพจน์  
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 นาฬิกา 
โดยมีนายประยุทธ  เกษี ต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะอาดสมบูรณ์ ท าหน้าที่เป็นประธานในการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะอาดสมบูรณ์สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 ในวันอังคารที่ 10 เดือน 
พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนต าบลสะอาดสมบูรณ์ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1      เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ทราบ  
 
นายประยุทธ  เกษี  -   กล่าวเปิดการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2  ครั้งที่ 1/2565 ใน  
ประธาน     วันอังคารที่  10 พฤษภาคม 2565 ผมขอขอบคุณทางสมาชิกทุกท่าน  
      คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานทุกส่วนที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ 
ช่วงนี้เป็นการแพร่ระบาดวัยรัสโคโรน่า 19 ด้วยความห่วงใย ปรารถนาดีขอให้ทุกคนทุกหมู่บ้านรักษาสุขภาพด้วยวันนี้
มีสมาชิกลา 

1.นายสมัย บัวระบัน ส.อบต.หมู่ที่ 3 กักตัว เรื่องที่ 2 คือ ผอ.กอง
สวัสดิการสังคม คือนายภัทรชัย มาสเหียร ท่านย้าย นางอัญรัตน์ ธรรม
สาร มาแทน                   

ผอ.กองสวัสดิการสังคม  
นางอัญรัตน์ ธรรมสาร     - กราบเรียนประธานที่เคารพ คณะผู้บริหาร และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก  

ท่านดิฉันขอรายงานตัว ขอบคุณคะ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2      รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว      
ประธาน นายประยุทธ  เกษี   -   เชิญเลขาแจ้งการประชุด 
เลขาสภา นางเอมอร บุญศักดิ์รักษา  -  วัที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 และสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2565  

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 มีสมาฃิกท่านใดจะแก้ใฃเพิ่มเติมคะ 
  
ประธาน นายประยุทธ  เกษี  -   มีท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติม ท่านเลขายังใหม่ไม่เคยท างานตรงนี้  ต้อง 

ขออภัยด้วย เชิญครับ 
นายภาษิต ธุระกิจ   -  กราบเรียนประธานที่เคารพ คณะผู้บริหาร และสมาชิกผู้ทรงกียรติทุก  

ท่าน ระเบียบวาระท้ัง 2 ครั้ง ถือว่าท าได้ดีแต่จะขอแก้ไขนิดเดียวมี
ข้อความตกหล่น ในสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2565 ของงันที่ 24 กุภาพันธ์ 2565 
หน้าที่ 5 บรรทัดสุดท้าย จนถึงหน้าที่ 19 บรรทัดสุดท้ายตกหล่นในการ
ถ่ายเอกสารให้ตรวจสอบให้เรียบร้อย ขอบคุณครับ 
      

 
ประธานนายประยุทธ  เกษ ี  -  ครั้งต่อไปขอฝากทางเจ้าหน้าที่สภาด้วยครับ มีท่านใดจะเสนอ 

เพ่ิมเติมอีกไหมครับ ถ้าไม่มีขอผู้รับรองรายงานการประชุมทั้ง 2 ครั้งด้วย
ครับ เป็นมติในท่ีประชุมเป็นเอกฉันท ์
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ระเบียบวาระท่ี 3     -  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา3.1 ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
นายประยุทธ  เกษี    พ.ศ.2566 – 2570 ประจ าปีงบประมาณ 2566 ส าหรับเรื่องแผนประจ าปี 
ประธาน     งบประมาณแผน 5 ปี คงได้รับทุกท่าน สิ่งที่จะเรียนให้ทราบคือ เป็นท่าน  

นายกที่ได้เสนอเป็นญัตติในที่ประชุมเห็นชอบ ในระเบียบวาระนี้ ท่าน
นายกได้ลงในหนังสือเม่ือวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เป็นหนังสือญัตติบรรจุ
เข้าระเบียบวาระการประชุม เพราะฉะนั้นในรายละเอียดก็คงให้ท่านนายก
ได้น าเสนอสาระส าคัญของแผน เพ่ือให้ท่านสมาชิกดู และเปรียบเทียบได้
เห็นชอบแผนใช้เป็นแนวทางพัฒนาต าบลของเรา เชิญท่านนายกครับ  

นายสหาย สังฆะมะณ ี   -  กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ผู้บริหาร และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ       
นายก อบต.     ทุกท่าน ในการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 2/2565 ขององค์การ 

บริหารส่วนต าบลสะอาดสมบูรณ์ เรื่องระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพ่ือ
พิจารณาในสาระส าคัญ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นในการขับเคลื่อนในการ
พัฒนาของเราถ้าขาดแผนคงจะล าบากแผนพัฒนาต าบลส าคัญอย่างยิ่ง 
ส่วนรายละเอียดของแผนมีอีกมากมาย มีครบทุกด้าน ขอเชิญเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดขอบด าเนินงานขอบคุณครับ 

  
นายประยุทธ  เกษี -  ท่านนายกก็ได้ชี้แจงในที่ประชุมที่มาของการจัดท าแผน จริงๆ แล้ว 
ประธาน กระบวนการท าแผนก็รวบรวมแผนขุมชน แผนหมู่บ้านแล้วก็ให้กรรมการ 

พัฒนาแผนดู คัดกรองออกมา จากนั้นก็น าเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ต าบล ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดสุดท้ายในการรวบรวมแผน แล้วเสนอให้ที่
ประขุมสภาอนุมัติ ซึ่งระดับต่อไปก็จะให้ รายละเอียดก็จะฝ่ายเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบเรื่องของแผนได้ชี้แจงต่อท่ีประชุมทราบ เชิญครับ  

นางบูรณ์ศิริ  ภาวะลลี  -   วันนี้เป็นวันเปิดการประชุมสภา เพื่อน าร่างแผนสัญญาเพื่อให้สภา 
หน.ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายฯ เห็นชอบ หลังจากนั้น หลังขากนั้นผู้บริหารก็จะประกาศใช้ได้ เข้า

กระบวนการ จัดท างบประมาณประจ าปี 2526 ส าหรับแผน ปี พ.ศ.2566 
– 2570 มีดังนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ต าบล
สะอาดสมบูรณ์ที่ได้รับแผนจากแต่ละหมู่บ้าน 

 คณะที่ 1 คณะกรรมการสนับสนุนองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นประธาน  
 คณะที่ 2 คณะผู้บริหารท้องถิ่นประธานคือ นายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลได้พิจารณาเห็นชอบ แผนมีทั้งหมด 7 เรื่อง  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรรม และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านคุณภาพชีวิตเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและรักษาความสงบ

เรียบร้อย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านเศรษฐกิจอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการให้บริหารสาธารณะแก่ 
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แต่ละโครงการแต่ละยุทธศาสตร์ ได้น าส่งสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านแล้ว
หวังว่าท่านคงจะได้รับข้อมูลทุกยุทธศาสตร์ทุกโครงการว่า โครงการที่ท่าน
ได้ประชาคมเข้ามาน าเข้าข้อบัญญัติปีงบประมาณ 2566 แต่ทั้งนี้นั้นก็
ขึ้นอยู่กับงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนต าบลในสถานการณ์ ถ้า
โครงการไหนยังไม่ได้บรรจุเข้าในแผนก็คงจะเป็นปีต่อไป ส าหรับวันนี้ถ้า
สมาชิกท่านใดสงสัยก็ขอให้ยกมือสอบถามได้ เชิญค่ะ 

นายประยุทธ  เกษี -  ในที่ประชุมก าลังพิจารณาแผน พัฒนาท้องถิ่น ซึ่งสรุปสาระส าคัญ 
ประธาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์แบ่งเป็น 7 ยุทธศาสตร์ แล้วก็จะมีงบกลาง ก็จะมี

บัญชีครุภัณฑ์ในเรื่องแผน แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปตามท่ีท่านนายกพูดถึง 
ก็จะดูเฉพาะแผนโครงการของท่านสมาชิก เนื่องจากข้อมูลเยอะ
สาระส าคัญของการดูในแผน จะไปดูกันว่าท่านประชาคมจากหมู่บ้าน 
จัดเรียงความส าคัญและน าส่งที่ องค์การบริหารส่วนต าบลพอเข้าเล่มจะ
เรียงบัญชี ตามโครงการก็ไม่ค่อยเป็นกังวล งบที่จะมาพัฒนามีนิดเดียว ถ้า
ท่านไปดูข้อบัญญัติปีนี้มีนิดเดียว ส่วนใหญ่จะเป็นรายจ่ายประจ า ถ้ามี
โครงการต่างๆ ลงมาในพื้นที่ มาพัฒนาเหนือข้อบัญญัติจะเป็นเรื่องของ
ผู้บริหาร ที่จะต้องแสวงหาจากหน่วยงานภายนอก ตรงนี้เป็นเรื่องส าคัญ 

 ต้องจัดเรียงผมคิดว่าทุกท่านคงได้ดูแล้ว ก็จะมีงบกลาง เจ้าหน้าที่ที่ประจ า
อยู่ทุกส่วนท่านก็จะเสนอแผนงาน และโครงการทุกโครงการมาไว้เพ่ือที่จะ
เป็นแผนรองรับเผื่อมีงบประมาณมา เผื่อมีความจ าเป็นต้องท าต้องใช้บัญชี
ต้องใช้ บัญชีครุภัณฑ์มีการใช้งาน ช ารุด หมดอายุการใช้งานโดยเฉพาะ
ครุภัณฑ์ เทคโนโลยีตามแทบไม่ทันเพราะฉะนั้น อยู่ในบัญชีตรงนี้แล้ว เพื่อ
ความสะดวกรวดเร็วของการประชุมจะให้แสดงความคิดเห็นในแต่ละท่าน 
จะให้โอกาสท่านน าเสนอชี้แนะแก้ไขในแผน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบใน
แผนเพื่อจะให้เจ้าหน้าที่ทราบในแผนความเป็นไปได้มาน้อยเพียงได เชิญ
ครับ  

นายอ านาจ จอมค าสิงห์   - กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก  
ส.อบต.หมู่ที่ 4 ท่าน กระผมขอแก้ชื่อโครงการ เจ้าหน้าที่ 64 ล าดับที่ 70 จากเดิมเป็น

โครงการร่องระบายน้ า คสล.แบบสี่เหลี่ยมมีฝาปิด เปลี่ยนเป็นโครงการ
ก่อสร้างท่อระบายน้ าแบบคอนกรีตพร้อมบ่อพักแบบมีฝาเหล็กปิด แล้วก็
ล าดับที่ 84 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.แบบสี่เหลี่ยมมีฝาปิด
เปลี่ยนเป็นโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าแบบคอนกรีตพร้อมบ่อพัก แบบ
มีฝาเหล็กปิด แล้วก็เพ่ิม 2 โครงการ โครงการอื่นๆ ก็ท าฝาปิดท่อระบาย
น้ าจากสี่แยกผู้ข่วย สมคิด แสงบุญมีถึงสี่แยกคุณครู อรุณีอัครบาลและ
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สี่แยกนาโพธิ์ถึงวัดหนองหญ้าไทร เพ่ิมเติม
ขอบคุณครับ  
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นายประยุทธ  เกษี   - ท่านใดจะเสนอไหมครับ เชิญครับ  
ประธาน 
นายวิรัญ ภูเนตร      
ส.อบต.หมู่ที่ 11    - กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  

ขอเพ่ิมเติมโครงการก่อสร้าง คสล.จากวัดอุดม ถึงบ้านนายพวง สิงห์หา 
ขอขอบคุณครับ 

นายประยุทธ  เกษี   - มีท่านใดจะเสนออีกไหมครับ  
ประธาน  
นายภาษิต ธุรกิจ 
ส.อบต.หมู่ที่ 2 - กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ

ส าหรับกาหลง หมู่ที่ 2 มีอยู่ 1 โครงการ หน้าที่ 55 ล าดับที่ 38ตัดออก 
เนื่องจากได้ท าการก่อสร้างไปแล้ว เสร็จสิ้นไปแล้ว ขอตัดออก และขอเพ่ิม 
1 โครงการ คือวางท่อระบายน้ าแบบมีบ่อพัก จากหนองกาหลง ถึงบ้าน
นายหนูกุล ธุรกิจ เป็นโครงการที่เพ่ิม ขอขอบคุณครับ 

นายประยุทธ  เกษี - ผมได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 หน้าที่ 95 ล าดับที่191 โครงการ  
ประธาน ก่อสร้างถนนลูกรัง โครงการตรงนี้จะต้องเอาดินไปถมให้สูงขึ้นแล้วค่อยลง

ลูกรัง พร้อมดิน ส าหรับโครงการหน้า 191 ขอเพ่ิมเติมถ้าไม่มีอะไรผมจะ
ขอมติที่ประชุมครับ 

     ในที่ประชุมมติที่ประชุมเป็นเอกฉันฑ์  
3.2 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภันฑ์
ส านักงานเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (รวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพ้ืนหรือ
แขวน ขนาด 4,80000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง เป็นจ านวนเงิน 53,500
บาท โดยจะขอโอนงบประมาณ จาก 
โอนลด 
แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
งาน บริหารงานคลัง งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สรอย ประเภทรายจ่าย 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการค่าโฆษณาและเผยแพร่ จ านวนเงินที่ขอโอน  
จ านวนเงินที่ขอโอน 3,500 โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์
ส านักงาน รายการ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (รวมค่าติดตั้ง) 
แบบตั้งพ้ืนหรือแขวน ขนาด 48,000 บีทียู จ านวนเงินที่ขอโอน 3,500 
บาท 
ขอโอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบด าเนินงาน 
หมวดค่าใช้สรอบ ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ 
รายการโครงการจัดท าหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียน
ทรัพย์สิน จ านวนเงินที่ขอโอนลด 50,000 บาท 

 
นายประทวน  ใหญ่แก่นทราย -  ผมขอเสนอ 1.นายสมัน บัวระบัน ครับ  
ส.อบต.หมู่ที่ 14    เป็นผู้ตรวจรายงานการประชุมครับ  
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นายประยุทธ  เกษี  - ขอผู้รับรองครับ เป็นมติในที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ มีใครเสนออีกครับเชิญ
ประธาน     ครับ  
 
นายวิรัญ  ภูเนตร   - ผมขอเสนอ 2. นายภาษิต  ธุระกิจ  
ส.อบต.หมู่ที่ 11    เป็นผู้ตรวจรายงานการประชุมครับ 
นายประยุทธ  เกษี  - ขอผู้รับรองครับ เป็นมติในที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ มีใครเสนออีกครับเชิญ  
ประธาน 
 
นายอ านาจ  จอมค าสิงห์  - ผมขอเสนอ 3. นางสาวศรัญญา  สิทธิภักดิ์  
ส.อบต.หมู่ที่ 4     เป็นผู้ตรวจรายงานการประชุมครับ  
     
นายประยุทธ  เกษี  - ขอผู้รับรองครับ เป็นมติในที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ มีใครเสนออีกครับเชิญ  
ประธาน                     3.3. คัดเลือกกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติคณะกรรมการแปรญัตติ ก็ถือ
ว่าเป็น     ส่วนหนึ่งที่ส าคัญในการประชุมสภาฯ เนื่องจากว่าการประชุมสภาฯ  
     มีอ านาจในการอนุมัติข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย รวมทั้งข้อบัญญัติ
     ต่างๆ ที่จะตราขึ้นใช้บังคับในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลของเรา ตาม
     อ านาจหน้าที่ท่ีกฎหมายมอบอ านาจไว้ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นเป็น 
     ประจ า ก็คือจะเป็นข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่งปี 2565 
     หรือใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 จะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2565 
     ซึ่งข้อบัญญัติฉบับนี้สภาชุดที่แล้วท่านได้พิจารณา และมีมติใช้ไปแล้ว 
     เพราะฉะนั้นจากท่ีเราได้รับเลือกตั้งเข้ามา 28 พศจิกายน จนถึง 30  
     กันยายน ใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล ฉบับที่ใช้อยู่ปัจจุบันครับ 
     ฝากเป็นข้อคิดนิดนึงว่าถ้ามีโอกาสก็กลับไปดู ข้อบัญญัติตัวนั้นว่า 
     งบประมาณหลายท่านที่ต้องการไปแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้อง
     ประชาชนในพื้นท่ีของเรามีอะไรบ้าง มีข้อเกี่ยวพันมากมายว่าอ านาจ 
     หน้าที่ สามารถท าได้แค่ไหนเพราะฉะนั้นเป็นส่วนส าคัญผมจึงเสนอญัตติ
     ตรงนี้ให้ที่ประชุมได้พิจารณาคณะกรรมการชุดนี้ไว้เพื่อรับรองได้ส่วนญัตติ
     ที่เสนอในที่ประชุม ค าว่า ญัตติ หมายถึงแปรญัตติในบัญญัติที่ได้เสนอ 
     แล้วมีเรื่องที่จะแปรรวมทั้งเสนอค าแปร ก็จะให้คณะกรรมการชุดนี้เป็นคน
     ดูแลค าแปรญัตติของท่านสามารถท าได้ยกตัวอย่างเช่นงบประมาณ 
     รายจ่ายผู้บริหาร มีทั้งที่ตั้งจ่ายงบประมาณเรื่องของโครงการนี้เท่านี้  
              ถ้าสภาฯ มอบหมายเยอะเกินไปไหมงบประมาณแปรญัตต ิก็จะเป็น 
     อ านาจหน้าที่ของสภาฯท่านจะยื่นหนังสือแปรญัตติ ขอปรับลด ก็เป็น 
     หน้าที่ของสมาชิกสภาฯ แต่ก่อนที่ประธานจะได้บรรจุในระเบียบวาระใน
     การแปรญัตติ ก็ต้องมีคณะกรรมการตรวจคัดกรองหนังสือแปรญัตติของ
     ท่านสมาชิกยื่นมา เพราะฉะนั้นกรรมการชุดนี้ก็ต้องมีการนัดประชุมหรือ
     ก าหนดหนังสือแปรญัตติเพราะภารกิจตรงนี้ ท่านต้องมานั่งรอรับหนังสือ
     แปรญัตติไม่ใช่ในสมัยเฉพาะกลุ่มท่ีได้รับการแต่งตั้งในกลุ่มนี้  
     คณะกรรมการแปรญัตติ จะต้องตั้งกันเองว่าใครเป็นประธานใครเป็นรอง
     ประธานหรือใครเป็นเลขาหลายท่านคงจะไม่ชัดเจนก็ต้องไปเป็นระเบียบ
     การประชุมของกระทรวงมหาดไทย บทบาทคณะกรรมการ แปรณัตติท า
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     อะไรบ้างตามข้อบังคับฉบับนี้ เขาก าหนดไว้อย่างน้อย 3 ท่าน ไม่เกิน 7 
     ท่าน ถ้าเป็นไปได้ 3 หรือ 5 หรือ 7 ได้หมดขอให้เป็นคี่ คณะกรรมการใดๆ 
     ต้องเป็นคี่ถ้าเป็นคู่คะแนนเท่ากันจะล าบาก ในการพิจารณาเพราะฉะนั้น
     เบื้องต้นท่านคงทราบให้ทุกท่านเสนอได้เลยครับ เชิญครับ  
นายวิรัญ  ภูเนตร   - ผมขอเสนอ 3 คน ครับ  
ส.อบต.หมู่ที่ 11 
      
นายประยุทธ  เกษี  - ผมขอรับรองครับ มติในที่ประชุมเป็นเอกลักษณ์ในที่ประชุมได้ก าหนด   
ประธาน             คณะกรรมการแปรญัตติ 3 คนครับต่อไปให้ที่ประชุมเสนอ รายชื่อ 
     คณะกรรมการ ผู้ที่จะท าหน้าที่ แปรญัตติ เชิญเสนอชื่อครับ  
นายวิรัญ  ภูเนตร   - ผมขอเสนอ  
ส.อบต.หมู่ที่ 11    1. นายอ่างทอง  สมเพชร เป็นคณะกรรมการแปรญัติครับ  
 
นายประยุทธ  เกษี  - ขอผู้รับรองครับ มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ เชิญเสนอท่านที่ 2 ครับ  
ประธาน 
 
นายภาษิต  ธุระกิจ  - กราบเรียนประธานที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขอเสนอ  
 ส.อบต.หมู่ที่ 2    2. นายหวัน สาระมูล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
 
นายประยุทธ เกษี  - ขอผู้รับรองครับ มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ เชิญเสนอท่านที่ 3 ครับ  
ประธาน 
  
นายอ านาจ  จอมค าสิงห์  - กราบเรียนประธานที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขอเสนอ  
 ส.อบต.หมู่ที่ 4    3. นายวิรัญ  ภูเนตร เป็นคณะกรรมการแปรญัตติครับ  
 
นายประยุทธ เกษี  - ขอผู้รับรองครับ มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์  
ประธาน                       3.4 ขอมติซื้อโต๊ะเก้าอ้ี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะอาด  
                                                 สมบรูณ์ เชิญท่านรองนายกครับ 
นายค าพันธ์  มาตย์วิเศษ  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน     
รองนายก อบต.    ระเบียบที่ 3.4 ขอมติซื้อโต๊ะ เก้าอ้ี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
     ต าบลสะอาดสมบูรณ์ล าเรียนท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลฯ 
     ทุกท่าน เนื่องจากตอนนี้ท่านเลขานายกได้ใช้โต๊ะประชุมสภาที่เหลือนั่ง 
     ท างาน พร้อมกับเก้าอ้ี ดังนั้น ทางท่านนายกได้เล็งเห็นว่า แม้จะอยู่ 
     ด้วยกันทั้ง 3 คนก็ตามแต่ในส่วนโต๊ะและเก้าอ้ีท่านเลขาก็หน้าจะมีให้ท่าน
     ได้นั่งปฏิบัติหน้าที่ต าแหน่งที่ได้รับมอบหมาย ดังนั้นท่านนายกได้น าเสนอ
     ต่อสภาฯ โดยซื้อโต๊ะท างานส าหรับผู้บริหารจ านวน 1 ตัว ขนาดกว้าง 80 
     ซ.ม. ความยาว 150 ซ.ม. ความสูง 75 ซ.ม. มี 2 ลิ้นชัก ด้านขวาและ 
     ด้านซ้าย 1 ลิ้นชักพร้อมกระจกใส่ทับด้านบนครุภัณฑ์ประเภทนี้ไม่มีใน 
     บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2563 จ านวนเงินที่ขอ 6,500 บาท ส่วน
     โต๊ะท างานของท่านเลขาในส่วนเก้าอ้ีส าหรับผู้บริหารจ านวน 1 ตัว  
     คุณลักษณะพ้ืนฐานที่นั่งผลิตจากฟองน้ าคุณภาพสูง นุ่มสบายไม่ยุบ  
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     ทนทานไม่ลอก ปรับสูงต่ าได้ มีลูกล้อและหมุนได้ จ านวนเงินที่ขอ 5,000 
     บาท ล าเรียนรายละเอียดให้ท่านสมาชิกทราบได้พิจารณา เพื่อที่ท่าน 
     เลขาจะได้มีที่นั่งท างาน ล าเรียนท่านสมาชิกแค่นี้ก่อน ขอบคุณครับ  
นายประยุทธ  เกษี  - ท่านนายกแจ้งแล้วครับ ท่านติดประชุมปรึกษาหารือกับท่านปลัดอ าเภอ   
ประธาน              รองปลัดมอบหมายให้ ท่านรองค าพันธ์ มาตย์วิเศษ ได้ชี้แจงในระเบียบ 
              วาระนี้ สาระส าคัญในระเบียบวาระนี้ก็คือการโอนงบประมาณ แล้วก็ไปตัง้
     งบประมาณใหม่โอนมาจ่ายประเภทรายจ่าย สมทบกองทุนประกันสังคม 
     ซึ่งก่อนที่จะโอนซื้อโต๊ะ 6,500 บาท งบประมาณตรงนี้มีอยู่ 249,074  
     บาท ตามรายการที่แนบเอาไปซื้อโต๊ะ 1 ตัว รายการโอน ครั้งที่ 2 โอน 
     จากเงินประเภทเดียวกันโอนลดลงไปเพื่อที่จะไปตั้งจ่ายรายการใหม่ก็คือ 
     ซื้อเก้าอ้ี 5,000 บาท รวม 2 ตัว 11,500 บาท ท่านค าพันธ์  มาตย์วิเศษได้
     ชี้แจงที่ประชุมแล้วว่าจ าเป็นมากน้อยเพียงใด จึงได้น าเสนอต่อที่ประชุม
     ทราบได้พิจารณา มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายความคิดเห็นเชิญครับ  
นายประทวน  ใหญ่แก่นทราย - กราบเรียนประธานที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมอยาก    
ส.อบต.หมู่ที่ 14    ทราบรายละเอียดโต๊ะและเก้าอ้ีของผู้บริหาร เมื่อก่อนเคยมีไหมครับ  
 
นายประยุทธ  เกษี  - หมายถึงโต๊ะ เก้าอ้ีของผู้บริหารชุดเมื่อก่อนมีไหมครับ เชิญท่านรองชี้แจง
ประธาน              ครับ  
 
นายค าพันธ์  มาตย์วิเศษ  - กราบเรียนท่านประธานและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตอบข้อสักถาม 
รองนายก อบต.    ท่านประทวน  ใหญ่แก่นทราย ขออภัยที่เอ่ยนาม สมัยก่อนผมเป็นเลขา
นายก      องค์การบริหารส่วนต าบลผมปฏิบัติหน้าที่ก็มีโต๊ะเก้าอ้ี ตอนนั้นต าแหน่ง
     ส่วนของผมได้เลื่อนต าแหน่ง รองนายกก็มีการแต่งตั้งเลขาใหม่ โต๊ะ เก้าอ้ี
     ตรงนั้นก็มอบหมายให้ท่านเลขาคนใหม่ ก็คงทราบดีอยู่แล้วว่า ท่านก็ไม่
     ค่อยมาท างานโต๊ะก็จะวางไว้ ส าหรับพนักงานเดินล าบาก ก็มีการท าเรื่อง
     มอบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ที่ไม่มีโต๊ะเก้าอ้ีที่จะใช้ เพราะว่าบางท่านที่มาท างาน 
     โต๊ะท างานของท่านไม่มี ผมก็บอกว่าเอาไปได้ นี่คือส่วนโต๊ะเก้าอ้ีส่วนสมัย
     ที่ผ่านมา ขอบคุณครับ  
นายประยุทธ  เกษี  - โต๊ะเก้าอ้ีเลขาได้แปรสภาพให้เจ้าหน้าที่ท่ีไม่มีเก้าอ้ีใช้ก็ให้เอาไปใช้ ท าเรื่อง  
ประธาน              ถูกต้องแล้ว มีท่านใดสอบถามอีกไหมครับ (ไม่มี) มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์
     ที่ประชุมอนุมัติในซื้อโต๊ะเก้าอ้ีให้เลขานุการองค์การบริหารส่วนต าบล 
     สะอาดสมบูรณ์ครับ  
                      3.5 รับโอนพัสดุถามโครงการพัฒนาน้ าบาดาล เพื่อการเกษตรแปลงใหญ่  
                                                รูปแบบท่ี 1 พ้ืนที่ 500 ไร่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบกลาง) ตั้งอยู่  
                                                บา้นดงเค็ง หมูที่ ่9 หอ ขนาดใหญ่ก่อนที่จะให้คณะผู้บริหารชี้แจง เมื่อวันที่  
                                               14 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาท่านพลเอกประวิทย์ วงค์สุวรรณ ได้ไปเยี่ยมชม 
     กิจการของกรมทรัพยากรน้ าบาดาล จุดที่ 2 ในการลงพ้ืนที่ ต.สะอาด 
     สมบูรณ์ จุดแรกมาท่ีหนองแวง บ้านแมต จุดที่ 2 บ้านดงเค็ง  หมู่ที่ 9 จุด
     บ่อบาดาล ซึ่งรายละเอียดต่างๆ ก็อยู่ในเอกสาร ท่านได้ชี้แจง ในส่วนของ
     สาระของการรับโอน ทุกท่านได้รับทราบที่มาที่ไปแล้ว รู้จักที่ตั้งแล้วก็จะ
     เชิญท่านผู้บริหารชี้แจงตรงนี้ เชิญครับ  
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นายค าพันธ์  มาตย์วิเศษ  - กราบเรียนประธานที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านในระเบียบ 
รองนายก อบต.    วาระ 3-5 รับโอน พัสดุตามโครงการพัฒนาน้ าบาดาล เพื่อการเกษตร 
     แปลงใหญ่ น าเรียนสมาชิกทุกท่านหลักจากท่านนายกได้รับมอบหมาย 
     ให้กับผม และท่านรองทองอินทร์ กันลา ไปเข้าร่วมกับกรมทรัพยากรน้ า 
     กับ ผอ.กองช่าง ไปฟังรายละเอียดในการรับมอบถ่ายโอนให้กับองค์การ
     บริหารส่วนต าบลสะอาดสมบูรณ์ในส่วนประปาพลังแสงอาทิตย์ที่ตั้งอยู่ 
     บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 9 ต.สะอาดสมบูรณ์ ซึ่งเป็นระบบประปา ขนาดใหญ่ของ
     กลุ่มนาแปรงใหญ่ มีพ้ืนที่ 500 ไร่ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ที่ท่าน พล.อ.ประ
     วิทย์  วงค์สุวรรณ ได้มาท าพิธีเปิดประปาของนาแปลงใหญ่ ที่เราได้ 
     เตรียมการต้อนรับที่ผ่านมา วันนั้นได้รับฟังกรมทรัพยากรน้ า ได้ชี้แจง 
     รายละเอียด ส่งมอบภารกิจตรงนี้ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งเป็น
     ภารกิจใหญ่ที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลได้ปรึกษาหารือกับสภาฯ 
     ได้พิจารณาพร้อมกันก่อนที่จะตัดสินรับโอนมาเป็นทรัพย์สินขององค์การ
     บริหารส่วนต าบล เราต้องไปดูแลน้ าในการผลิตน้ า และก็จะจ่ายน้ าเพ่ือ 
     แก้ไขการขาดแคลนน้ าประปาพลังแสงอาทิตย์การใช้งานเราจะเตรียมรับ
     งบประมาณในการดูแลซ่อมแซมปรับปรุง ถ้าเราน าน้ าที่ผลิตแล้วจ าหน่าย
     ให้กับพ่ีน้องประชาชนผู้ใช้และก็เก็บค่าน้ า การที่เราจะเตรียมงบประมาณ
     ดูแลบ ารุงรักษาจะคุ้มค่าไหม  
     บันทึกการส่งมอบ เลขท่ี ทส.0721/1719  
     การส่งมอบบ่อน้ าบาดาล และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง โครงการพัฒนาน้ า 
     บาดาลและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องโครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพื่อการเกษตร
     แปลงใหญ่ รูปแบบที่ 1 พ้ืนที่ 500 ไร่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
     (งบกลาง) ในเขตรับผิดชอบชอบของส านักงานทรัพยากรน้ าบาดาลเขต 
     11 (อุบลราชธานี) ให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลสะอาดสมบูรณ์ อ าเภอ
     เมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่อาศัยอ านาจตามมาตรา 
     32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข
     เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5 ) 
     พ.ศ. 2545 กรมทรัพยากรน้ าบาดาลเห็นสมควรส่งมอบโอนสิทธิการ 
     บริหารจัดการบ่อน้ าบาดาลและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องของกรมทรัพยากรน้ า
     บาดาลให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลสะอาดสมบูรณ์ อ าเภอเมือง  
     จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อแก้ไขปัญหาการคาดแคลนแหล่งน้ าในการท าการ 
     เกษตรกรรมของกลุ่มเกษตรกรจึงท าบันทึกการส่งมอบพัสดุครุภัณฑ์ไว้เป็น
     หลักฐานดังนี้  
     บันทึกฉบับนี้ท าขึ้น ณ ส านักทรัพยากรน้ าบาดาล เขต 11 (อุบลราชธานี) 
     เลขท่ี 106 หมู่ที่ 2 ต าบลกระโสม อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อ
     วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงว่า กรมทรัพยากรน้ า
     บาดาล โดย นายเกรียงศักดิ์  เห็นกลาง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรม 
     ทรัพยากรน้ าบาดาลในฐานะตัวแทนของผู้ส่งมอบกับองค์การบริหารส่วน
     ต าบลสะอาดสมบูรณ์ โดย นายสหาย สังฆะมะณี ต าแหน่งนายกองค์การ
     บริหารส่วนต าบลสะอาดสมบูรณ์ ในฐานะตัวแทนของผู้รับมอบได้ตกลง
     ยินยอมการรับส่งมอบ และการรับมอบพัสดุครุภัณฑ์และอุปกรณ์ท่ี  
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     เกี่ยวข้อง ซึ่งตั้งอยู่บริเวณบ้านดงเค็ง หมู่ที่ 9 ต าบลสะอาดสมบูรณ์  
     อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีรายละเอียดตามแนบท้ายบันทึกนี้  
     งบประมาณมีเท่าไรก็จะให้ ผอ. กองช่างได้ชี้แจง เชิญครับ  
นายเชิดชาย  รักไท้ -  กราบเรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกทุกท่านน าเรียนการส่งมอบ 
ผอ.กองช่าง    พัสดุโครงการพัฒนาน้ าบาดาลสภาฯ เป็นผู้รับมอบที่ผ่านมาไม่ว่าส านักบ่อ
     น้ าบาดาลแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น เขาจะส่งมอบหนังสือมาให้องค์การ
     บริหารส่วนต าบลฯ เพื่อให้ปลัดไปลงนามแต่ระเบียบพัสดุที่ส่งมอบเรา  
     หากเป็นโครงการที่ลงทะเบียบครุภัณฑ์ สภาต้องได้พูดในระเบียบพัสดุ 
     สภาฯต้องเป็นผู้พิจารณาเพื่อรับมอบพัสดุครุภัณฑ์นั้นๆ ในโครงการ 
     นาแปลงใหญ่ สมาชิกต้องไปจัดตั้งกลุ่มแล้วมาส่งโครงการผ่านองค์การ 
     บริหารส่วนต าบลฯ เพื่อจะส่งต่อไปยังส านักทรัพยากรน้ าบาดาล 
     อุบลราชธานีเพื่อท่านจะได้เข้าแผน เช่นของบ้านดงเค็งก็ได้ด าเนินการไป
     แล้ว ล าเรียนเบื้องต้น โครงการนี้งบประมาณ 13,200,600 บาท จะมีหอ
     ถังสูง 2 ใบ ใบล่ะ 200 ลูกบาทเมตร 2 ถัง 240 คิว โครงสร้างของระบบ
     นาแปลงใหญ่  
     1. บ่อน้ าบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตร  
     2. เครื่องสูบน้ าไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ า รุ่น ขนาด 3 แรงม้า 17 ใบพัด  
     3. ชุดระบบพลังงานแสงอาทิตย์  
     4. ท่อระบบกระจายน้ า ความยาว 2 ,389.40 
     ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้วยาว 900เมตร (พร้อมอุปกรณ)์  
     ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ยาว 600 เมตร (พร้อมอุปกรณ)์  
     ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ยาว 889.40 เมตร  
     5. เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์  
     6. หอถังสูง 2  ใบ ขนาดใบละ 120 ลูกบาตรเมตร  
     โครงการนี้เสร็จแล้วงบประมาณ 13,200,600บาท  
     น าเรียนในการรับถ่ายโอนส านักงานเขต 7 อุบลราชธานีเป็นผู้ส่งมอบ  
     1. องค์การบริหารส่วนต าบลสะอาดสมบูรณ์  
     2. กลุ่มสมาชิกเกษตร  
     3. ธนาคารเพ่ือการเกษตร  
     ดังนั้นทั้ง 3 จะมี ธ.ก.ส. มาร่วมด้วย จะมาร่วมลงทุนในงบประมาณ หาก
     เกษตรต้องการกู้เงินจาก ธ.ก.ส. จะให้การสนับสนุนในหลักการนี้  
     ส านักงานเขต 7 อุบลราชธานี หากสภาไม่รับมอบ ส านักทรัพยากรน้ าก็
     สามารถโอนไปในกลุ่มเกษตรเป็นผู้บริหาร เวลาจะบริหารจัดการในกลุ่ม 
     บริหารจัดการติดตั้งมิสเตอร์การใช้น้ า แล้วก็จัดเก็บค่าน้ า มาซ่อม 
     บ ารุงรักษา ในการซ่อมบ ารุงรักษา ด้านกลุ่มเกษตรไม่สามารถบริหาร 
     จัดการได้ ก็สามารถโทรถามช่างของส านักทรัพยากรน้ า เขต 7  
     อุบลราชธานีได้เลย หากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯไม่รับมอบ ก็ 
     สามารถมอบโอนให้กับกลุ่มเกษตรไปบริหารและกลุ่มเกษตรกร บริหาร
     จัดการติดตั้งมิสเตอร์ไปบริหารการใช้น้ าและมีการเก็บในการซ่อม 
     บ ารุงรักษา สามารถด าเนินการได้ สามารถโทรประสานช่างเขต 7  
     อุบลราชธานี วัสดุอุปกรณ์แต่ละตัวของนาแปลงใหญ่ มีแต่หนักๆทั้งนั้น 
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     หากซ่อมไม่ได้ให้ติดต่อส านักงานเขต 7 ล าเรียนให้ทราบ องค์การบริหาร
     ส่วนต าบลฯ ได้พิจารณารับมอบโครงการหรือไม่ ล าเรียนเบื้องต้นเพ่ือ 
     ทราบ ขอบคุณครับ  
นายประยุทธ  เกษี  - เชิญท่านรองนายกครับ  
ประธานสภาฯ 
นายค าพันธ์  มาตย์วิเศษ  - กราบเรียนประธานที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอเพ่ิมเติม
รองนายก อบต.    กับด้านทางกองช่าง การรับโอนประปานาแปลงใหญ่ของบ้านดงเค็ง  
              หมูที่ ่9 ตั้งอยู่ที่นาท่านอดีตผู้ใหญ่บ้าน จุดที่ตั้งโดยการยินยอมให้ทางด้าน
     ทรัพยากรน าได้ติดตั้งถึงจุดที่เป็นบ่อจะอยู่ 6 บ่อ อยู่คนละที่เจาะห่างกัน
     ประมาณ 5-6-8 เมตร แต่ละบ่อเพ่ือจะสูบน้ าขึ้นมาเก็บไว้ในถัง 2 ถัง  
              ของนาแปลงใหญใ่นวัตถุประสงค์ตรงนี้ก็คือ เพ่ือท าการเกษตรของกลุม่ 
     ดังนั้นอยากให้ท่านสมาชิกได้พิจาณา เพราะว่าจะมีอุปกรณ์ทางด้านกรม
     ทรัพยากรน้ าได้ให้ทางกลุ่มไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ า เครื่องปั่นไฟ ถ้าวัน
     ไหนไม่มีแสงแดด กรมทรัพยากรน้ าจะมีเครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่ ตาม 
     รายละเอียดที่ท่านเห็นตาม ข้อที่ 1 ส่วนของรายละเอียด อุปกรณ์ บ่อน้ า
     บาดาล 150 มิลลิเมตร ที่จะมอบให้ทางสภาฯ พิจารณา หลักจากที่ได้รับ
     โอนแล้วให้ทาง ผอ. กองช่างตรวจสอบตามรายละเอียดก่อนส่งมอบมี 
     ไหม ควรไหม แล้วน ากลับมาที่เป็นครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
     น าเรียนสมาชิกเพ่ือเข้าใจในการตัดสินใจ ถ้ารับแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อ
     ชุมชน ถ้าไม่รับจะเป็นอย่างไร ฝากน าเรียนสมาชิกเพ่ือทราบ ขอบคุณครับ  
นายประยุทธ  เกษี  - ผมขอเพ่ิมเติมรายละเอียด ท่านคณะผู้บริหารได้รับอ านาจจากท่านนายก 
ประธานสภาฯ    ท่านรองค าพันธ์ มาตย์วิเศษ ได้ชี้แจงไว้แล้ว แล้วมอบในส่วนของ 
     รายละเอียดก็ได้ให้ ผอ.กองช่างได้เพ่ิมเติมไปแล้วนั้น แต่ผมดูแล้วมี 
     สาระส าคัญแล้วมีส่วนเกี่ยวข้องกับบทบาทอ านาจหน้าที่ขององค์การ 
     บริหารส่วนต าบล แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 5 สุดท้าย เขาเขียนไว้อย่างชัดเจน
     ว่า บทบาทหน้าที่มีอะไรบ้าง หน้าจะต้องอาจจะไม่ท าเพ่ือเป็นการให้ 
     สมาชิกรับทราบหน้าที่ของ อบต. หรือท้องถิ่นมีอะไรบ้าง สภาฯ มีอ านาจ
     อะไรบ้าง ค่อยมาว่ากัน ผมขอพักเบรก 10 นาทีครับ ขอบคุณครับ  เข้าสู่
     การประชุมครับ นายกได้อภิปรายความเป็นไปเป็นมาและท่าน ผอ. กอง
     ช่างได้พูดถึงรายละเอียดเนื้อหาสาระพัสดุครุภัณฑ์ที่เราจะรับโอนผมขอ
     สรุปเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับ เพ่ือให้ท่านตัดสินใจพิจารณางบประมาณ  
     13,200,600 บาท (สิบสามล้านสองแสนหกร้อยบาทถ้วน) มาก่อสร้าง 
     ระบบประปาขนาดใหญ่ ซึ่งทั้งหมดครุภัณฑ์ที่ได้แจ้งตามหนังสือส่วนที่ 1 
     ก็คือการบันทึกการส่งมอบซึ่งในการบันทึกส่งมอบ เลขท่ี 0721/1319 
     เขาระบุชัดเจนว่ามีพัสดุหรือครุภัณฑ์มีอะไรบ้างส่วนที่ 1 ท่าน ผอ.ได้ 
     อภิปรายแล้วว่ามีอะไรบ้าง ทั้งหมดสรุปว่ามี 6 ชุด ที่ประกอบไม่ว่าจะเป็น
     มอเตอร์เป็นซัมเมอร์ขนาดใหญ่เขาก าหนดมา 6 ส่วน ส่วนที่ 6 จะเป็นถัง
     สูง แล้วอาจจะมีพัสดุครุภัณฑ์ที่เป็นปีกย่อยอาจจะเป็ฯพวกอะไหล่ที่เขา
     เก็บไว้การรับองค์การบริหารส่วนต าบลฯ ก็ดูตามเอกสารที่ไปคือส่วนที่ 1 
     ส่วนที่ 2 จะป็นรายละเอียดบันทึกข้อตกลงระหว่างความร่วมมือบริหาร



13 
 

     จัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือการเกษตรก็จะแบ่งสาระส าคัญใน M.B.U. ฉบับนี้ 
     แบ่งเป็นส่วนต่างๆ อยู่ 3 ส่วน  
     1. กรมทรัพยากรน้ าบาดาล  
     2. องค์การบริหารส่วนต าบลสะอาดสมบูรณ์  
     3. กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่  
     ส่วนนาแปลงใหญ่ที่ท่าน ผอ.กองช่างได้กล่าวถึง หน่วยสนับสนุนหรือ 
     หน่วยเงินทุนก็คือ ธกส. ก็จะเข้าไปโครงการใหม่ของรัฐบาลที่บอกว่า  
     ส่งเสริมนาแปลงใหญ่เขาจะมีเงินทุนให้กู้ ดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 0.01 % หลาย
     คนอยากได้แต่มีเง่ือนไขมากที่ผ่านมา ยกตัวอย่างเช่น มีกลุ่มหนึ่งที่ได้คือ 
     ศรีสมเด็จ กลุ่มนาแปลงใหญ่ คือ แปลงใหญ่เลี้ยงวัว กลุ่มแปลงปลูกข้าว
     ไม่ได้ที่กู้ ธ.ก.ส. แล้วแปลงใหญ่ของส านักงานเกษตรใหญ่สังกัดเกษตรได้
     ไป 11 แปลง งบ 3 ล้าน (สามล้านบาทถ้วน) เขาได้เป็นงบสนับสนุน 
              งบตวันีผ้มก็ไดแ้ตผ่มไม่เอาคือเลา่ให้ฟัง ทีน่ี้ไปดูเอกสารข้อตกลง เขียน 
     ชัดเจนนะครับ  
     ค านิยาม กลุ่มเกษตร หมายถึงอะไร ที่ระบุให้เป็นในสัญญาเป็นกลุ่มที่ 3 
     กลุ่มที่ 2 คือ อบต. เจ้าของโครงการท่านมาดู ข้อ 3.2 ทั้ง 3 ฝ่ายต้องตรวจ
     นับจ านวนให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนและหลักจากน าวัสดุไปใช้ในระหว่างใช้
     งาน ฝ่ายที่การใช้งานความระมัดระวัง เช่นวิญญูชนพึงใช้ของตนเองหาก
     เกิดความเสียหายหรือสูญเสียฝ่ายที่สามจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหาย 
     ทั้งสิ้น ข้อนี้หมายความว่ากลุ่มเกษตรต้องรับผิดชอบ ตามข้อ 3.2 เกษตร 
     เข้าใจตรงนี้ไหม เป็นประเด็นให้เป็นข้อคิด ท่านดู ข้อ 3.9 การบริหารการ
     จัดการใช้น้ าบาดาลการเก็บค่าธรรมเนียมการใช้น้ า (ถ้ามี) รวมถึงการ 
     บริหารจัดการภายในกลุ่มเกษตรกรให้เป็นอ านาจของฝ่ายที่สาม โดยใน
     ระหว่างการบริหารการจัดการทรัพยากรน้ าบาดาลเพื่อการเกษตรฝ่ายที่
     สาม จะต้องปฏิบัติตามระเบียบกรมทรัพยากรน้ าบาดาลก าหนดซึ่ง 
     ระเบียบกรมทรัพยากร ก็ไม่เห็นเขาระบุอะไร ข้อวิธีปฏิบัติระหว่างกลุ่มน้ า
     บาดาล และกลุ่มเกษตรกรที่ได้ประโยชน์หรือมาใช้งานนี้คือสาระส าคัญใน
     สัญญาฉบับนี้ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน ตามท่ีผมเรียนแล้ว ส่วนที่ 1 เขาจะบอก
     ว่าโอนเรื่องอะไรให้ ส่วนที่ 2 M.B.U. ทั้ง 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1. กรมทรัพยากร
     น้ าบาดาล 2.องค์การบริหารส่วนต าบลสะอาดสมบูรณ์ 3.กลุ่มเกษตรกร  
     รายละเอียดตรงนี้ หลายท่านก็จะเห็นแล้ว เพราะว่ามีรายละเอียด 
     มากมายในส่วนหลายคน จะเป็นห่วงว่าออกจะมากระทบงบประมาณ 
     องค์การบริหารส่วนต าบลสะอาดสมบูรณ์ไหม ในเมื่อรับโอนมาแล้วก็มีบาง
     ในส่วนของงบประมาณ ต้องจัดไว้ส ารองอยู่แล้วเป็นอ านาจหน้าที่  
              ผมอยากให้ท่านยอ้นกลับไปดูกฎหมายหรอืพระราชบัญญตัอิงค์การ 
     บริหารส่วนต าบลฯ ที่แก้ไขฉบับสุดท้าย ฉบับที่ 2546 เรื่องอ านาจหน้าที่
     ตาม พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนต าบล 2537 ตั้งแต่ตั้งท่ีแรกมีขึ้นมา 4 ข้อ 
     ตอนนี้เพิ่มเป็น 9 ข้อ พระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 2537 
     แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 67  
     ข้อ 1. จัดให้มีการบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก  
     ข้อ 2. รักษาความสะอาด ก าจัดขยะมูลฝอย  
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     ข้อ 3. ป้องกันและระงับโรคร้ายโรคติดต่อ  
     ข้อ 4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
     ข้อ 5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  
     ข้อ 6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กเยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  
     ข้อ 7. คุ้มครองและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
     ข้อ 8. บ ารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม  
     ข้อ 9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางด้านราชการมอบหมาย  
     อันนี้คือหน้าที่กฎหมายระบุชัดเจนให้ท้องถิ่นต้องท า มี 9 ข้อ นี้คือหน้าที่ 
     ของ อบต. ต้องท า มีข้อครับ มาตรา 68 หน้าที่อื่น ค าว่า หน้าที่อื่น ระบุ
     ชัดเจนว่าอาจท าท่านต้องตีความหมายว่า อาจท า ไม่ท าได้ไหมก็ได้ เพราะ
     ไม่ได้เขียนว่าต้องท าอยู่ที่ความเหมาะสม อยู่ที่นโยบาย ผู้บริหาร อยู่ที่ 
     งบประมาณที่ว่าท่านจะลงไปแก้ไขปัญหาด้านได้เกษตรที่เดือดร้อน  
     ประชาชนในด้านได้ล าดับ ก่อนหลังตรงนี้เขาจะมีเขียนตามาตรา 68 ไว้ว่า
     อาจท า  
     ข้อ 1 ให้มีน้ าอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร  
     ข้อ 2 ให้มีการบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน  
     ข้อ 3 ให้มีการบ ารุงทางน้ าการระบายน้ า  
     ข้อ 4 ให้มีการบ ารุงที่ประชุม กีฬา พักผ่อน สวนสาธารณะ  
     ข้อ 5 ให้มีหน้าที่ส่งเสริมกลุ่มเกษตร กิจการสหกรณ์  
     ข้อ 6 ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว  
     ข้อ 7 บ ารุงส่งเสริมประกอบอาชีพของราษฎร  
     ข้อ 8 คุ้มครองดูแลทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน  
     ข้อ 9 หาประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.  
     ข้อ 10 ให้มีตลาดท่าเทียบเรือท่าข้าม  
     ข้อ 11 กิจการพาณิชย์  
     ข้อ 12 กิจการท่องเที่ยว  
     ข้อ 13 การขันเมือง  
     ที่ระบุไว้ชัดเจน ในพระราชบัญญัติขององค์การบริหารส่วนต าบล ฉบับ 
     แก้ไข ข้อที่ 5 ( 2546) ไม่ได้หมายความว่าต้องท าทุกข้อต้อไปดูเงื่อนไขว่า 
     อบต. มีงบประมาณอย่างไร ผู้บริหารก าหนดนโยบายในการหาเสียง 
     เลือกตั้ง แล้วในนโยบายของท่านแถลงต่อสภาว่าอย่างไรบ้าง ผมอยาก 
     เรียนสมาชิกหลายท่านยังไม่รู้ พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนต าบลเขา 
     ก าหนดหน้าที่อะไรบ้าง เพื่อเป็นองค์ประกอบในการมอบโอนทรัพย์สิน 
     จากกรมน้ าก็เรียนเพิ่มเติมให้รับทราบ มีท่านใดจะเสนออีกไหมครับ  
นายภาษิต  ธุระกิจ  - กราบเรียนประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกทุกท่าน ตอนนี้อยู่ในวาระ 
ส.อบต.ม.2    3.5 รับโอนพัสดุ โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพ่ือการเกษตรแปลงใหญ่ของ
     บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 9 ปีที่ผ่านมา 2564 ทางองค์การบริหารส่วนต าบล 
     สะอาดสมบูรณ์ได้มีการรับโอนจากกรมพัฒนาบ้ าบาดาล เขต 7  
     อุบลราชธาชนี อีกแห่งหนึ่งโอนมาเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบล อยู่
     ที่บ้านกาหลง หมู่ 2 เป็นบาดาลที่ใช้การเกษตรใช้น้ าหนองกาหลงได้รับ
     โอนมาแล้วก็เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลฯ ที่ใช้ประโยชน์
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     ร่วมกันแต่มาวันนี้หนองกาหลงไม่มีน้ า ปีนี้ไม่ได้ใช้ในการเกษตรเพราะไม่มี
     น้ า ได้ตั้งอยู่เฉย ๆ ผมได้ยินท่านผู้บริหารก่อนที่จะมาให้สภาฯ รับมอบโอน 
     ท่านไปตรวจสอบหรือยัง อุปกรณ์มีมากมายในขนาดนี้เจ้าของพ้ืนที่ทราบ
     หรือยังว่า ท่านสมาชิก หมู่ที่ 9 บ่อนี้ มีน้ าพอใช้พี่น้องเพ่ือท าการเกษตรใช้
     หรือไม่ ให้พี่น้องได้ใช่ร่วมกัน ท่านจะรับหรือไม่รับก็อยู่ที่สมาชิกขอฝาก
     ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ  
นายประยุทธ  เกษี  - ท่านสมาชิกหมู่ท่ี 9 มีความคิดเห็นไหมครับ เชิญครับ  
ประธานสภาฯ 
นางสาวศรัญญา  สิทธิภักดิ์  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ส.อบต.ม.9    การรับโอนพัสดุโครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพ่ือการเกษตรนาแปลงใหญ่ใน
     พื้นที่ 500 ไร่ ตั้งอยู่ที่บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 9 ของกลุ่มเกษตรเพื่อใช้น้ าและ 
     ประโยชน์ร่วมกับพี่น้อง ตอนนี้หน้าแล้งน้ าก็จะไม่พอท าการเกษตร ดิฉัน
     จึงอยากให้ อบต. มาด าเนินการ เพื่อท าเป็นระบบเป็นระเบียบ 
     ได้ช่วยเหลือเกษตรกรให้มีน้ าใช้ ในการอุปโภคบริโภคเพ่ือการเกษตร  
     ขอบคุณค่ะ  
นายประยุทธ  เกษี  - มีใครจะเสนออีกไหมครับ เชิญครับ  
ประธานสภาฯ 
นายภาษิต  ธุระกิจ  - กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ เมื่อสักครู่  
ส.อบต.ม.3    ท่านสมาชิกหมู่ท่ี 9 บอกว่าน้ าไม่พอใช้มีพี่น้องร่วมใช้กี่รายในการใช้น้ า 
     ขณะ 6 บ่อ ยังไม่พอใช้ในการเกษตรเมื่อรับโอนเข้ามา ผมคิดว่าเป็นภาระ
     ของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลฯ จะลงแก้ไขอีกเหมือนบ้าน
     กาหลงหมู่ที่ 2 ตั้งอยู่เฉย ๆ ไม่มีประโยชน์ งบประมาณไม่มีประโยชน์  
     ท่านสมาชิกพิจารณาจะรับไม่รับ ถ้าเป็นผลประโยชน์เราขอบคุณครับ  
นายประยุทธ  เกษี  - เชิญท่านสมัย บัวระบัน ครับ  
ประธานสภาฯ 
นายสมัย  บัวระบัน  - กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมได้ฟังท่าน  
ส.อบต.ม.3    ประธานพูดบางได้ดูในเอกสาร ท่านรองค าพันธ์ พูดและ ผอ. กองช่าง 
     มาได้บทสรุป ถ้าเรารับโอนต้องตั้งงบประมาณไว้ ค่อยซ่อมบ ารุงผมอ่านใน
     เอกสารหลายวันแล้วไปเจอข้อความว่าครุภัณฑ์ ทุกชิ้นจะต้องอยู่พร้อมใช้
     ตลอด ปัญหาอยู่ตรงนี้ จะรับหรือไม่รับ ราษฎรรวมกลุ่มกับมาเป็นปี เขา
     จะไม่มีโอกาสใช้ถ้าเรารับผลประโยชน์ของราษฎรมี่ก่ีครอบครัวทุกวันนี้ได้
     ใช้หรือยัง เปิดใช้หรือยัง คุณประโยชน์ของพัสดุเหล่านี้ ได้น าประโยชน์ 
     ให้กับพ่ีน้องเราได้ ได้กี่ไร่ ในเมื่อเป็นอย่างนี้ ผมมีแนวคิดว่าถ้าหากมี 3 
     ฝ่าย ที่ท่านประธานได้พูดมา ถ้าองค์การบริหารส่วนต าบลฯ น าโดย 
     สมาชิกไม่รับกลุ่มเกษตรก็สามารถรับได้ แต่ท่านรองคิดดูถ้าบริหารจัดการ
     ให้สมาชิกพิจารณาดูว่า เราควรจะรับหรือไม่รับ ถ้าเรารับภาระจะต้อง 
     เกิดขึ้นอย่างแน่นอน ผมได้ฟังท่านสมาชิก หมู่ที่ 2 ท่านพูดไปเมื่อสักครู่ได้
     เคยรับโอนที่ หมู่ที่ 2 บ้านกาหลง ทุกวันนี้ตั้งอยู่เฉยๆ ไม่สามารถท่ีใช้งาน
     ได้ ผมกลัวว่าเราจะรับโอนในวันนี้ จะเป็นเหมือนกับกาหลงหมู่ที่ 2 ไหม 
     ถ้าเป็นเช่นนั้น อบต. เพ่ิมภาระอย่างแน่นอนครับ ขอบคุณครับ  
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นายประยุทธ  เกษี  - ผมไม่อย่างให้ท่านสมาชิกมองว่าเป็นภาระของ อบต. อยากให้มองว่าเป็น
ประธานสภาฯ    หน้าที่ต้องท า หรืออาจท าตาม พ.ร.บ. ที่ผมได้ล าเรียนไปแล้วนั้น  
     เพราะฉะนั้นการตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องไปดูวัตถุประสงค์ 
     กฎหมายฉบับนั้นเขาตั้งมาเพ่ืออะไร เขาตั้งมาเพ่ือดูแลในท้องที่บริการ 
     กันเอง เงินให้มา อ านาจให้มา ผมอยากให้มองมุมนั้นเงินไม่มี หรือเงินมี 
     หรือเป็นภาระหน้าที่ ถ้าจะแบกภาระก็เป็นหน้าที่นะครับ อยากให้เข้าใจ
     มุมมองตรงนี้ก่อน ถ้ารับก็เป็นหน้าที่ของ อบต. ท าเพ่ือพ่ีน้องเกษตรกรแต่
     ถ้ารับแล้วผลกระทบย้อนกลับมาส่งผลกับการงบประมาณเป็นภาระก็ถูก 
     แต่ผมขอฝากมุมมองในแง่คิดว่าหน้าที่เราคืออะไร สุดท้ายผมขอย้อนไปดู
     หนังสือใบแรกเขาบอกว่าถ้ามีข้อขัดข้องประการใดให้แจ้งไปทางส านัก 
     กรมทรัพยากรน้ าบาดาล เพราะฉะนั้นถ้าสภาฯ มีมติไม่รับผู้บริหารโดย 
     ท่านนายกรายงานกลับไปว่า อบต. มีมติไม่รับแล้วก็บอกเหตุผลว่าเพราะ
     อะไร  เพราะฉะนั้นภาระบทบาทหน้าที่อ านาจตรงนี้อยู่ที่สภาฯ  
     เพราะฉะนั้นนายกได้เสนอญัตติเพ่ือ ให้สภาได้พิจารณารับหรือไม่รับอยู่ที่
     สมาชิก 16 หมู่บ้าน ให้ท่านพิจารณา ขอบคุณครับ  
นายค าพันธ์  มาตย์วิเศษ  - กราบเรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ขอน าเรียนเพื่อ
รองนายก อบต.    เป็นการตัดสินใจรับโอนประปาโซล่าเซลล์บ้านดงเค็ง นาแปลงใหญ่ 
     มีสมาชิกประมาณ 40 คน มีพ้ืนที่ 500 ไร่ ผมได้ปรึกษาหารือกับผู้ใหญ่ว่า
     ผมก็ล าบากใจเหมือนกับท่าน ผมจะพูดถึงการรับหรือไม่รับ ถ้าใช้ได้เรา 
     ต้องรับ ผมจะพูดถึงตอนใช้น้ าได้ฟังจากกรมทรัพยากรแล้วถัง 2 ใบ  
     ซัมเมอร์ส 6 ตัว  ใช้ได้ไหม  ใช้ได้ถ้าเราปล่อยตามระบบลงมา 4-6 หน 
     ใช้ได้แต่ถ้าปล่อยตามระบบ 2 นิ้ว ไม่พอ 8 ช.ม. หมด นี้คือประปาโซล่า
     เซลล์ ที่มีการก่อสร้างมีเป็นเวลานานในส่วนที่ก่อสร้างมา พ่ีน้องชาวบ้าน
     เห็นแต่ท าไมไม่มีการท าเกษตรเลย ไม่มีการปล่อยน้ าให้พ่ีน้องท า 
     การเกษตรเลยก็ถามกันมา แค่พอวันที่ 14 วันเปิดปรากฏว่า 2 ถัง  
     สามารถมีน้ าเต็มทุกถังก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็สามารถจ่ายน้ าได้ตลอด
     ทั้งวันยังมีเครื่องสูบน้ าปั้นไฟแรงสูง มีพลังแสงอาทิตย์ 6 เครื่อง พร้อมที่
     จะปั่นไฟ นี้คือกรมทรัพยากรน้ าบาดาลมอบให้กับกลุ่มเกษตรกรนาแปลง
     ใหญ่ที่ได้รวมตัวกันของงบประมาณนี้ใช้ได้ไหมเพียงพอไหม  เพียงพอแต่
     ยังไม่ควบคุมเกิดปัญหาผู้ใช้น้ าในกลุ่มเกษตรกรทั้งหมด ได้ฝากถึงผู้บริหาร
     ว่าจะท าอยู่ไร กลุ่มเกษตรกรจะได้ใช้น้ าจากบ่อนี้ได้อย่างเพียงพอครบทุก
     หลังคาเรือน น าเรียนสมาชิกเพ่ือเป็นแนวทางให้คิด ขอบคุณครับ  
นายประยุทธ  เกษี  - ฟังจากท่านรองนายกแล้วก็สรุปได้ว่า ระบบน้ าประปาบ้านดงเค็งขาดของ
ประธานสภาฯ    ส่วนบริหารจัดการระบบบริหารจัดการไม่มีรับผิดชอบถ้าให้ประธานกลุ่ม
     อาจจะมีอะไรติดขัดอยู่ในใจที่ผ่านมาไม่ปล่อยน้ า ไม่ด าเนินการ แต่เมื่อ 
     ท่านรองนายกรัฐมนตรีลงมาท่านเห็นแล้ว ถ้าท่านประธานกรมทรัพยากร
     ได้เสนอไปให้ท้องถิ่นแล้วท้องถ่ินไม่รับ ท่านก็ลองคิดดูว่าความรู้สึกของ 
     ผู้ใหญ่เขาจะคิดอย่างไร แต่ว่าสิ่งที่เราตระหนักก็คือไปตระหนักหน้าที่ของ
     เราในเมื่อผู้บริหารได้เสนอบัญญัติให้สภาฯ ได้มีอ านาจตัดสินใจภาระอัน
     หนักอยู่ที่สภาฯ แล้วให้ฝากเป็นข้อคิด ขอบคุณครับ  
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นายภาษิต  ธุระกิจ  - กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติในเรื่องทางสภา   
ส.อบต.ม.2    เราไม่ได้ว่าจะไม่รับ รู้อยู่ครับหน้าที่ของสภาฯ มาเพ่ือบ ารุงสุขให้แก่พ่ีน้อง
     ประชาชน อยากให้สมาชิกตระหนักว่าท าข้ึนมาแล้ว ไม่ได้ใช้น้ าอย่าง 
     เพียงพอในนาแปลงใหญ่ และผมเป็นห่วงงบประมาณท่ีผ่านมาโครงการ
     พื้นฐาน คสล. ในสื่อต่างๆ โครงการยังแก้ไขไม่พอประมาณ สมมติว่ารับ
     โอนมาของบ้านดงเค็ง ตกเป็นงบประมาณอีกแต่ไม่เป็นไรเราคิดถึงพ่ีน้อง
     อยู่ดีมีสุขของประชาชนบ้านดงเค็ง บ้านกาหลงก็เช่นกัน เมื่อมาแล้วถ้า 
     มาแล้วเราต้องแก้ไข และพัฒนาให้พี่น้องเกษตรกรได้ใช้ ถ้ามีน้ าเราอยู่ได้ 
     เกษตรพัฒนายั่งยืนเราขาดน้ ามานาน มีการปรับปรุงอยู่ไม่ควรเกิน 
     ความสามารถ ผอ.กองช่างหรอกครับ ขอบคุณครับ  
นายประยุทธ  เกษี  - ท่านอ่ืนมีอีกไหมครับ 
ประธานสภาฯ 
นายเชิดชาย  รักไท้  - กราบเรียนสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติผมอยากเรียนถาม ประปา 
ผอ.กองช่าง    บาดาลมีทุกบ้านไหมครับ ผมน าเรียนประปาบ้านเรามีทุกหมู่บ้านไหม มี
     ซัมเมอร์ส 1-5 แรงม้า มีแค่ 1 บ่อ สามารถเป็นใช้น้ าได้ทั้งวันทั้งคืน แต่นา
     แปลงใหญ่หมู่ที่ 9 6 บ่อ มีซัมเมอร์ส 3 แรงม้า รวมเป็น 18 แรง น้ าอยู่ที่
     ไหน ถามตัวเองครับ เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว ผมผ่านไปท าไมผมไม่เห็นมีน้ า   
     ไม่มีการเกษตรตรงประตูน้ าท าไมไม่เปิดแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนใช้ มี
     ท่านผู้น าเรียนให้ท่านทราบ ท าไมกลุ่มเกษตรไม่เปิดน้ าใช้ปล่อยให้ข้าวแห้ง
     ตายท าไมท่านไม่ปล่อยน้ าใช้ครับ ผมไม่ชี้น านะครับว่าจะรับหรือไม่รับ   
     ผมน าเรียนให้ท่านทราบ  อย่างให้ประปาบ้านเรา ม.8 ใช้ได้ทั้ง 2 หมู่บ้าน
     แรงครึ่ง มีน้ าใช้ถัง 10 มิลลิลิตร ท าไมใช้งานได้ หมู่ 9 บ้านดงเค็ง มี 2 ถัง 
     ใบละ 120 มิลลิเมตร 2 ถัง 240 มิลลิเมตร ท าไมน้ าไม่พอใช้หรือการ 
     บริหารจัดการของหมู่บ้าน มีปัญหารประการใด น าเรียนถามขอบคุณครับ  
นายประยุทธ  เกษี  - สรุปมีปัญหาการใช้น้ าอยู่ที่การบริหารจัดการ หมายถึงคนไปบริหาร
ประธานสภาฯ    จัดการไม่มีตัวกลางไปเชื่อม ถ้าคนในท้องถิ่นไม่เข้าใจกันแล้วต้องหาคน 
     กลางไปเชื่อมเท่าท่ีฟังทั้ง 2 ฝ่ายโดยเฉพาะ ผอ.กองช่างท่านต้องไปศึกษา
     องค์ความรู้จากทรัพยากร น้ าบาดาล ในนี้ท่านสมาชิกไม่มีความรู้เรื่องน้ า
     บาดาลเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยู่ใกล้ บางครั้งผมผ่านไปตรงนั้นช่วงที่ว่าข้าว
     ตายผมเห็นมีเปิดบ้างก็เปิด บางจุดก็ไม่เปิดนี้คือปัญหา สรุปว่าเกิดจากการ
     รับผิดชอบบริหารจัดการ เพราะฉะนั้นที่ผมเป็นห่วง  
     1. งบประมาณสร้างแล้วเสนอ อบต.แล้วเสนอผู้บริหารแล้วเสนอญัตติต่อ
     สภาฯ ถ้าสภาฯไม่อนุมัติแล้วบอกเหตุผลไปส่ง ไปที่กรมทรัพยากรบาดาล
     ว่า เหตุผลใด อบต.สะอาดสมบูรณ์ ไม่รับติดขัดตรงไหนแจ้งไปตาม 
     หนังสือครับ  
     2. เป็นห่วงภาพพจน์ ท่านประธานน้ าแห่งประเทศลงมา แล้วท่านไปดูแล้ว
     ทางกรมน้ ารายงานประธานการจัดน้ าว่าผมได้ท าหนังสือส่งมอบให้ อบต.
     แล้ว แต่ อบต.ไม่รับให้ท่านคิดเอาเองครับ คือผมเป็นห่วงเฉยๆ ผมไม่ชี้น า
     อะไรท่านเป็นสิทธิ์ของท่านที่จะตัดสินใจจะรับโอนหรือไม่รับโอนเป็นเหตุ
     เป็นผล ร่วมทั้งในการชี้แจงการตัดสินใจ มีท่านใดจะออกความคิดเห็นอีก
     ไหมครับ เชิญท่านสมัยครับ  
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นายสมัย  บัวระบัน  - กราบเรียนประธานที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านเมื่อสักครู่ได้  
ส.อบต.ม.3    เห็นท่านรองท่านลุกอภิปรายชี้แจงส่วนที่จะใช้ท่อให้เล็กลงเพื่อจะได้ส่ง 
     น้ าให้มากขึ้น และก็ได้ฟังหลายท่าน ยกตัวอย่าง ท่าน ผอ.กองช่าง ท่าน
     บอกว่าท่านผ่านไปน้ าไม่มี พอท่านประวิทย์มาน้ ามี ผมก็มองว่าการเกิด
     ผิดพลาดบางประการ องค์การบริหารส่วนต าบล เราเข้าไปบริหารจัดการ
     ผมคิดว่าราษฎร์บ้านดงเค็งหมู่ท่ี 9 คงจะได้ใช้น้ ากันท้ังหมู่บ้าน ขอฝาก 
     จริงๆแล้วพวกเรามายืนอยู่ที่สภาแห่งนี้ก็เพราะท่ีบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขให้แก่
     พี่น้องประชาชนราษฎร์ของเรา ถ้ามันเกิดประโยชน์เราก็เอาไว้ก่อนนะ 
     ครับท่าน เราก็หาข้อชี้และข้อแตกต่างประกอบการตัดสินใจ ของสมาชิก
     เท่านั้นอย่างไรก็ตามประโยชน์ก็ต้องตกอยู่ที่ต าบลฯของเราขอบคุณครับ  
นายประยุทธ  เกษี   - มีใครอีกไหมครับ เชิญครับ  
ประธานสภาฯ 
นายอ่างทอง  สมเพชร  - กราบเรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมก็ได้  
รองประธานสภาฯ   ฟังความคิดเห็นของสมาชิกหลายท่านได้เสนอเรื่องการรับโอนพัสดุ 
     นาแปลงใหญ่ บ้านดงเค็งหมู่9 จะรับหรือไม่รับ แต่ถ้าเกิดประโยชน์แก้พ่ี
     น้องในชุมชนของเราผมคิดว่าสมควรรับไว้ก่อน ถึงแม้จะไม่เกิดประโยชน์
     เต็ม100 % ต้องรับ แต่เราต้องดูการบริหารจัดการมีคณะผู้รับผิดชอบการ
     เปิดและการปิดไม่ใช่ว่าเปิดเฉพาะของตัวเองหรือของญาติแล้วก็ปิด อันนี้
     ขอฝากครับ ขอบคุณครับ  
นายประยุทธ  เกษี  - มีสมาชิกท่านอ่ืนอีกไหมครับที่จะอภิปรายความคิดเห็นสมาชิกบ้านดงเค็ง 
ประธานสภาฯ    หมู่ที่ 9 มีความคิดเห็นไหมครับเชิญครับ  
นางสาวศรัญญา  สิทธิ์ภักดิ์ -  กราบเรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติคืออดีต 
 ส.อบต.ม.9    ผู้ใหญ่บ้าน เขาไม่ยอมเปิดน้ าให้ชาวบ้าน บ้านดอนหมาไน ให้ได้ใช้น้ าก็ 
     เกิดปัญหาพอสมาชิกมาเปิดเจ้าของที่ก็ปิด ท าให้ชาวบ้านคุ้มบ้านดอน 
     หมาไนไม่มีน้ าใช้ ดิฉันอยากให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลสะอาด 
     สมบูรณ์ลงไปจัดการบริหารพื้นที่ตรงนี้ด้วยค่ะ ตอนนี้ชาวบ้านเดือดร้อน
     ค่ะ ขอบคุณค่ะ  
นายประยุทธ  เกษี  - นี้ก็เป็นประเด็นที่ผมได้ฟังไปแล้ว ไม่มีคนกลางจัดระบบให้พูดเพ่ือให้เข้าใจ
ประธานสภาฯ    ชัดเจน มีอีกไหมครับ ที่ประชุมในระเบียบวาระเรื่องพิจารณา 
     3.5 รับโอนพัสดุโครงการน้ าบาดาลเพ่ือการเกษตรแปลงใหญ่รูปแบบที่ 1 
     พื้นที่ 500 ไร่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบกลาง) ตามรายละเอียด
     ตามที่ประชุมได้อภิปลายมาพอสมควรแล้ว ถ้าไม่มีท่านใดสอบถามอีกไหม
     ครับ ผมจะขอมติที่ประชุมครับ  
     เห็นชอบ รับโอน   12  เสียง  
     ไม่เห็นชอบรับโอน – เสียง  
     ลาประชุม   2  เสียง 
     งดออกเสียง   2  เสียง (ประธาน,เลขา)  
ระเบียบวาระการประชุมที่ 4  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
     เป็นระเบียบวาระอ่ืน หลายท่านจะตีความไปหรือน ามาพูดเรื่องของ 
     ลักษณะกระทู้ถามบางทีถ้าเข้าสู่ลักษณะกระทู้ถามจ าเป็นต้องปฏิบัติตาม
     ระเบียบ ว่าด้วยการประชุมเพราะกระทู้ถามจะต้องมีค าตอบ ตอบหรือไม่ 
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     เป็นเรื่องของผู้บริหารที่ถูกถาม เพราะฉะนั้นกระทู้ถามตรงนี้จะต้องยื่นต่อ
     ประธานสภาและประธานสภาก็ต้องยื่นไปให้ผู้บริหาร ผู้ที่มีหน้าที่ตอบ 
     ค าถามนั้น ฝากนิดนึงถ้าประเด็นไหนเข้าสู่โหมดของกระทู้ถามครั้งต่อไป 
     ท าความเข้าใจก่อนเบื้องต้น  
นายเชิดชาย  รักไท้  - น าเรียนเพิ่มเติม เราได้ท าโครงการได้ปรับแผนเราได้ลงไปมีท่านนายกและ 
ผอ.กองช่าง    ท่านปลัด ท่านผู้ว่าได้ต าหนิ เรามองว่าท าไมท่านปล่อยปะละเลยขอแต่ 
     ถนนคอนกรีต น้ าประปาบนผิวดินน้ าประปาใต้ดิน ท าไมท่านไม่แก้ปัญหา 
     แล้วไม่ใช้ตามที่ท่านพูดด้วย ท่านนายกก็เลยมีบัญชาการให้ขอโซนเหนือ
     ทุกหมู่บ้านขอทุกโครงการสนับสนุนน าเรียนสมาชิกหมู่ท่ี 2 ให้ท า หมู่ที่ 4 
     ให้ขอสถานที่แต่ตอนนี้ท าเป็นรูปขององค์กร ท่านผู้ว่ารับปากแล้วบอกว่า
     ให้ท าโครงการ ผมจะให้นายก อบจ. ด าเนินการให้ โซนใต้ 8 หมู่บ้าน หมู่
     ที่ 7 จะมีอยู่ 2 แห่ง เหล่าหลวง คุ้มบ้านดอนชาด ต้องแก้ไข คุ้มดอน 
     หมาไนถึงจะซับซ้อนกันกับหมู่ท่ี 9 หากได้งบประมาณมารับอย่างเดียว 
     ผมน าเรียนโครงการพื้นนฐาน ถนนคอนกรีตในปี 2565 ในการน าเรียน 
     ของท่านนายก แต่ตอนนี้ท่านตอบไม่ได้ปี 2565 จะมีอยู่ 5 โครงการ 
     คอนกรีต ท าสัญญาเรียบร้อยแล้ว แต่ผู้รับจ้างยังไม่เข้ามาด าเนินการไม่รู้
     เพราะอะไร เหตุผลไม่ทราบ ก่อสร้างเสร็จวันนี้ท่านนับไปเลย 28 วัน นั้น
     คือหลักเกณฑ์ เรียนสมาชิกให้ทราบ ต้องรอผลทดสอบปูน 28 วัน แล้วให้
     คณะกรรมการเข้าไปตรวจ ส่วนบ้านท่านก านัน คุ้มน้อย หมู่ที่ 10 ต้องรอ
     เอกสารน าเรียนต่อคือ หมู่ที่ 10 ประสานกับจังหวัดขอแก้ไขงบอุดหนุน 
     1,500,000(หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) หมู่ที่ 10 ได้รับงบประมาณจาก 
     อบจ.ประมาณ 10 กว่าเมตร โครงการนั้นก็เลยลดลง 610,000 ทาง 
     จังหวัดก็เลยประสาน อบต. ให้ด าเนินการ จัดซื้อจัดจ้างก่อนเลยแต่จะลง
     นามในสัญญาจ้าง ให้ผู้ว่าเซ็นรับลองการเปลี่ยนแปลงงบประมาณใน 
     ใบขวางถึงจะลงนามได้ อบต. ลงนามกับผู้รับจ้างได้แล้ว เงินที่เหลือ  
     900,000 อบต. ถึงจะอนุมัติว่านี้คือ หมู่ที่ 10 ครับ ส่วนหมู่ที่ 14 ไปหนอง
     หลุบเสรจ็เรียบรอ้ย พรุง่นีค้รบ 28 วัน นัดคณะกรรมการเข้าไปตรวจสอบ 
     ตรวจสอบความหนาว่าในหลังเกณฑ์ 250 เมตร ทั้งซ้ายและขวา ถ้าผ่าน 
     15 เซนติเมตร คณะกรรมการต้องประชุมกันหมู่ที่ 14 เงินอุดหนุนอยู่แต่
     เงินในแผน ปี 2565  500,000 เบื้องต้นคือรอเซ็นสัญญารอตรวจรอผู้จ้าง
     เพิ่มเติมครับ คณะผู้บริหารบัญชาการให้แก้ไขเรื่องน้ า อุปโภค บริโภคน้ า
     บาดาล ท่านผู้ว่ารับปากจะประสานให้ น าเรียนเพ่ือทราบเบื้องต้น  
     ขอบคุณครับ  
นายประยุทธ  เกษี  - ขอเพ่ิมเติมในส่วนเรื่องท่ีแจ้งบอกว่าได้ด าเนินการท าสัญญากับผู้รับจ้าง 
ประธานสภาฯ    แล้วไม่ทราบว่าระเบียบใหม่มีก าหนดระยะเวลาไหมหรืออย่างไรที่ท่าน 
     ผอ.กองช่าง ได้น าเรียน ต่อที่ประชุมโครงการสืบเนื่องชุดก่อนก็เลยสงสัย
     ว่าสัญญาจ้างกับผู้รับจ้างมีการระบุระยะเวลาด าเนินการไหมอย่างไร  
นายเชิดชาย  รักไท้   -  น าเรียนต่อสภาฯ ระยะเวลาด าเนินการทั้ง 5 ตัว ในแผนของเรามีก าหนด
ผอ.กองช่าง    อยู่ 90 วัน ส่วนของหมู่ที่ 14 มีอยู่ 120 วัน เพราะเป็นโครงการใหม่น า 
     เรียนเพิ่มเติมว่า ณ ปัจจุบันผู้รับจ้างไม่เข้าด าเนินการ ซึ่งร่วงเลย 
     ระยะเวลาจ้างแล้ว ท าไมไม่เข้ามาด าเนินการ ผมสรุปไม่ได้ย่อๆ หนังสือ
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     ประกาศ (โรคระบาด) ต่อให้ถ้าสัญญานั้นร่วงเลยในขณะผู้รับจ้างยังไม่เบิก
     รับค่าจ้าง ผู้รับจ้างไม่ต้องเสียค่าปรับเป็น 0 จนมาถึงวันที่ 31 มีนาคม  
     ในขณะนี้ วันนี้ผมไม่ได้ถือเอกสารมา สรุปง่ายไม่ต้องหักเงิน ร่วงเวลาได้
     ครับ ขอบคุณครับ  
นายประยุทธ  เกษี  -  สรุปว่าโควิด ตามระเบียบแล้วไม่สามารถยกเลิกสัญญาได้เพราะว่ามี   
ประธานสภาฯ    ประกาศตรงนี้ ยกประโยชน์ให้ผู้รับเหมาแล้วโครงการที่ใช้จ่ายของจังหวัด
     ที่รอท่านผู้ว่าอนุมัติที่ ผอ.กองช่าง ได้แจ้งเมื่อสักครู่ทางท้องถิ่น ทาง อบต. 
     ต้องท าสัญญาว่าจ้างผู้รับจ้างก่อนค่อยไปขอ  
นายเชิดชาย  รักไท้  - ขอเปลี่ยนแปลงจากชี้แจง 1,500,000มาเป็น 600,000  
ผอ.กองช่าง    แล้วออกใบขวางส่ง อบต.ไปจัดสรร  
นายประยุทธ  เกษี  - จริงๆแล้วมันเป็นโครงการต่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงงบประมาณโดย 
ประธานสภาฯ    ท่านผู้ว่าต้องเซ็นงบประมาณตัวนี้มา เราต้องรอขณะนี้เราอยู่ในระเบียบ
     วาระอ่ืนๆ มีท่านใดจะสอบถามอีกไหมครับเรื่องระเบียบวาระอ่ืนๆ ถ้าไม่มี
     ท่านใดสอบถามผมขอปิดการประชุม ขอบคุณครับ  
      
ปิดประชุม เวลา 1 5.00 น. 
 
 
 
     ลงชื่อ          ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
      นาวเอมอร  บุญศักดิ์รักษา 
     ต าแหน่งเลขานุการสภา อบต.สะอาดสมบูรณ์ 
 
 
 
      ลงชื่อ          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          นายภาษิต  ธุระกิจ 
          ต าแหน่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 
 
 
 
 
 
 
  
      ลงชื่อ          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          นายสมัย  บัวระบัน 
          ต าแหน่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
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      ลงชื่อ          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          นางสาวศรัญญา  สิทธิภักดิ์ 
             ต าแหน่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 
  
 
 
 
     ลงชื่อ           ผู้รับรองรายงานการประชุม 
          นายประยุทธ  เกษี 
       ต าแหน่งประธานสภา อบต.สะอาดสมบูรณ์ 
 
 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะอาดสมบูรณ์ 
สมัยสามัญท่ี 2/2565 (ครั้งที่ 1) 

วันที่ 10  พฤษภาคม  2565 
ณ  หอประชุมธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนต าบลสะอาดสมบูรณ์  อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด  
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